

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้ให้นิยามไว้ดังนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1-3
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	4
<b>ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. 01)	5 – 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)	7 – 27
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตาม โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)	28 – 32
<b>ภาคผนวก</b>	
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	

\*\*\*\*\*

ภาคผนวก